

มร.ลป. จัดเวทีนำเสนอ ผลการดำเนินงานการจัดความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและกล่าวต้อนรับ ในการจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมจันทน์พาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ นำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมพื้นที่จังหวัดลำปาง และบูรณาการ การขับเคลื่อนประเด็นไม่ ประเด็นสมมุติฐาน สุ่มนโยบายของจังหวัด ทั้งนี้ ดร.อโศก พลบำรุง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วย บพท. และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ “นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานการจัดความยากจน” ทั้งนี้ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 รายการประกอบด้วย เวทีเสวนา “การจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง” เวทีเสวนา ประเด็น “ทิศทาง อนาคต “ไม่” และพลังงานสีเขียว” และเสวนา ประเด็น “ทิศทาง อนาคต “สมมุติฐาน” จังหวัดลำปาง



มร.ลป. ร่วมงาน "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน"



เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.อัญชิชา รุ่งแสง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง ร่วมงาน "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ถนนราชน้ำ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ "การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย" นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวรายงาน ทั้งนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ขึ้นรับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 "ด้านการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผลงาน การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากโดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่น" จากประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นประเด็น "เรียนดี มีสุข มีรายได้" ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะกำลังคน การลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครอง และการลดภาระของอาจารย์ผู้สอน ผ่านการจัดระบบและแนวทางการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต จัดให้มีแพลตฟอร์มเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและลดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมุ่งเน้น "วิจัย - นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ" ที่เน้นประเด็นสร้างความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ และสร้างความมั่นคงของชีวิต และเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ ประธานเครือข่าย GenEd เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "General Education for ALL" รศ.ดร.ภาวนี นรดีรักษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ" ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.จිරินุช เสี่ยมศักดิ์ คณะทำงานด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน Semiconductor เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การผลิตและพัฒนากำลังคน ด้าน Semiconductor and Advanced Electronics ผ่านกลไก Higher Education Sandbox" และ รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวัน ประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษของประเทศไทย"



มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2567 และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเวียงพิงค์เกมส์ และนนทรีเกมส์



ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมโอหารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอหาร ไรจน์หิรัญ โดยมี คุณอรุณญา ชูโอชา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 “เวียงพิงค์เกมส์” และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” รวมถึงผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ในพิธีมอบเงินรางวัล และงานเลี้ยงนักศึกษา ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 38 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษามีแรงผลักดันการพัฒนาตนเองในด้านกีฬาต่อไป

มร.ลป. ส่งมอบลิขสิทธิ์ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง ให้แก่เครือข่าย OTOP จังหวัดลำปาง ส่งเสริม Soft Power จังหวัดลำปาง



เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผศ.สุวรรณี จันทร์ธา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.วีไลลักษณ์ พรมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งมอบลิขสิทธิ์ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง เพื่อผลักดันการส่งเสริมซอฟต์แวร์จังหวัดลำปาง ให้กับ นายวิทยา ชุมภูค่า พัฒนาการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมแสดงความยินดี

โดยผลงานลิขสิทธิ์ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปางดังกล่าว จะนำมาสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยเครือข่าย OTOP ซึ่งผลงานนี้เป็นผลพวงมาจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตรในหลักสูตรการพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้สนับสนุนทุนการดำเนินงาน กิจกรรม แอ่วเพลิน เดินช้อปภาค เริงร่ามหาสงกรานต์ @ รถไฟฟ้าลำปางต่อไป





Node RAINS for Upper Northern Food Valley มร.สพ. รับการตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานความก้าวหน้า จากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ สวก.



เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 รศ.ธิดิมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรวิต มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ผศ.ดร.ณัฐมา เหล่ากุลติลก และ ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มนั้น นักวิจัย โครงการการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงปุนาและการจัดการวัสดุคอกที่มีคุณภาพสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย นำ นางสาวปิยธิดา ธีระธรรรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่วิจัยเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ปุนาพาเพลิน วิเซตนคร ตำบลวิเซตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 รศ.ธิดิมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรวิต มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 (รอบ 9 เดือน) โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley (Increase the value of agricultural products and food by BCG model) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารไอสาร โรงจันทิรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีหัวหน้าโครงการและนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยแก่นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 โครงการ จาก 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้นำเสนอความก้าวหน้า ให้กับนางสาวปิยธิดา ธีระธรรรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย นางสาวกนกวรรณ ชับนบ นักวิเคราะห์อาวุโส ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส และคุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนักวิจัยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3 โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ก่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา รองผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูและบุคลากรในการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ในระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงการสะท้อนปัญหาจากชั้นเรียนทั้ง 2 โรงเรียน และร่วมกันหาแนวทางและวิธีในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของนักเรียน ณ ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





สศว. มร.ลป. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สรงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2567"



เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อ.อัศรจร บุปผาจำเริญ และ อ.สุทธิมันท์ ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สรงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน พร้อมด้วย นางกรรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายอนุกุล ศิริพันธ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางปาลิตา คำป็นนา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และ อ.ปราการ ใจดี อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายกสมาคม ก่องปูจาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมและรายละเอียดของการจัดงาน โดยมีกำหนดจัดงานสรงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2567 ณ ลานหน้ามิวเซียมลำปาง ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และช่วงนคร ทำแยกหอนาฬิกา ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2567 โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมการแสดงแสงสีเสียงอันตระการตา และการแสดงของศิลปิน อ้อม รัตน์ง ใน วันที่ 10 เมษายน 2567 งานสรงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2567 จัดขึ้นเพื่อรักษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง เผยแพร่อัตลักษณ์ความงดงามซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่สายตาคนทั่วโลก และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขและเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอีกหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมช่วงแก้วเวียงละกอน และถนนสายวัฒนธรรม การแข่งขันตีกองปูจาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดเทพบุตร - เทพธิดา สรงหลวง ขบวนแห่jumพระ และขบวนแห่ป่าเวณีปีใหม่เมืองนครลำปาง โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 7 - 10 เมษายน 2567 กิจกรรมช่วงแก้วเวียงละกอน ถนนสายวัฒนธรรม ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
- วันที่ 7 เมษายน 2567 การประกวดตกแต่งหม้อสังขานต์ ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
- วันที่ 8 เมษายน 2567 การแข่งขันตีกองปูจาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- วันที่ 9 เมษายน 2567 การแข่งขันตีกองปูจา ทีมเดี่ยว และการแสดงของศิลปิน - ตู ดารณี
- วันที่ 11 เมษายน 2567 การประกวด "เทพบุตร และเทพธิดาสรงหลวง ประจำปี 2567" ณ สวนสาธารณะทำแยกหอนาฬิกา (ช่วงนคร)
- วันที่ 12 เมษายน 2567 การอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนต๋อนเจ้ากัณฑ์พระธาตุลำปางหลวงเข้าสู่ตัวเมืองนครลำปาง พิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ 13 อำเภอ และปล่อยขบวนแห่งานบุญสรงหลวง และขบวนแห่น้ำทิพย์ 13 อำเภอ ณ ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและสรงน้ำพระแก้วดอนต๋อน ณ ช่วงนคร
- และวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ ช่วงนคร และ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานประเพณีปีใหม่เมืองนครลำปาง ณ ช่วงนคร ขบวนแห่jumพระ ตักดีสิทธ์นครลำปางและขบวนป่าเวณีปีใหม่เมืองนครลำปาง โดยตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง



สทศ. มร.ลป. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ



เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นางโสมลักษณ์ กุลพรหม นักวิชาการศึกษานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพรรณิ ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของพสกนิกร และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน และยังทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมจากบทสวดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คณะมนุษยฯ มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Outcome - Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing)



เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Outcome - Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) ณ ห้องประสิทธิ์ศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 52 โดย ผศ.ดร.จิตรลดา มุลมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับการเขียน ปฏิบัติการ Outcome - Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) ตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN QA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ทีมนักวิจัย มร.ลป. ส่งมอบเครื่องบดถ่านและเครื่องอัดถ่านไบโอชาร์ พร้อมสาธิตการทดลองใช้ให้กับ เทศบาลตำบลไหล่หิน



ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย อ.ประสงค์ หน่อแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งมอบเครื่องบดถ่านและเครื่องอัดถ่านไบโอชาร์ พร้อมสาธิตการทดลองใช้ให้กับ เทศบาลตำบลไหล่หิน โดยมี นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้การจัดทำเครื่องบดถ่านและเครื่องอัดถ่านไบโอชาร์ดังกล่าว เกิดจากโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาฝักตบชวาในแม่น้ำวังภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน” ได้รับทุนวิจัยจากโครงการ “ธัชชา” วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการชุมชนและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงเป็นการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฝักตบชวา ได้แก่ การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องเผาถ่านจากฝักตบชวา เครื่องบดถ่าน เครื่องอัดรีดถ่านอัด เครื่องขึ้นรูปวัสดุประเภทฝักตบชวา และพัฒนาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปฝักตบชวา ให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการแก้ปัญหาฝักตบชวาในแม่น้ำวังภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กพท. มร.ลป. ร่วมสัมมนาผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวสุพัตร์ ชัดผาบ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก เอกนรินทร์ เสาศินาด นักวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ ภาพรวมของการดำเนินงานกองทุนเงิน พร้อมด้วย นางสาวจรรย์ลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการการกองทุนการออมแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ในการออมเงินของผู้กู้ยืม นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บรรยายให้ความรู้ด้านการสร้าง E - Portfolio สำหรับผู้กู้ยืม ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และ ดร.เจตสุภา ตันติพิชญ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม นายอาสิน ไชยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายธนัท ทองอุทัยศรี ผู้ช่วยชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบรรยายความเข้าใจในการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2567 อย่างมีประสิทธิภาพ





สวท. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลประชาชน อบต.บ้านดง ด้วยหลักสูตร "ง่าย ทันใจ ไวเวอร์ จากแอป ภาครัฐ"



เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชนจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน หัวข้อเรื่อง "ง่าย ทันใจ ไวเวอร์ จากแอป ภาครัฐ" สำหรับภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วิทยากรโดย นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภร ไทยธนสุกานต์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และ ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กล่าวขอบคุณ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เข้าร่วมความร่วมมือในการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างความร่วมมือพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีบุคลากรจากรองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน

ขอเชิญบุคลากร ทุกท่าน
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว
บุคลากรอาวุโส
 ในเขตภาค "ป่าเวดหีบใหม่เมือง ๒๕๖๗"
๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
 ณ ห้องประชุมหินผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 เวลา ๑๖.๐๐ น. มีพิธีรับ

ขอเชิญชวนชาววังทอง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 สมัครสอบ
ปิดบริการ
29-31 มีนาคม 2567
 สำนักงาน ก.พ.
 Office of the Civil Service Commission

กำหนดการส่งเอกสาร
ประกอบการกู้ยืมเงิน
ภาคเรียนที่ 1/2567
>> รายเก่าไม่เข้ายืมสถานศึกษา
วันที่ 2 - 4 เมษายน 2567
 หมายเลข ระบบเปิด วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.
 และระบบปิด วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
 ผ่านระบบ LPRULoan หรือ App : @WeLPRU
<https://mis.lpru.ac.th>

ITA 2024
TRANSPARENCY WITH QUALITY
 โปร่งใสอย่างมี**คุณภาพ**
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 สถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1
 ประจำปี 2567 (e-Exam)
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567
อาคารสอบ
 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และอาคารศูนย์ภาษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง